

ของนิศเคอริ กิลลอม ซา คอลอบ จึงได้ทรง
 เลือกลงผู้ นี้เป็นผู้สมควร ที่จะทำการในตำแหน่ง
 ที่กล่าวมาแล้ว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น
 แลตามสัญญาบัตรนี้ ทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้าฯ ให้ตั้งนิศเคอริ กิลลอม ซาคอลอบ
 เป็นกงซุลสยามที่เมืองระตะเคอระแทน ให้ประพฤติ
 การในตำแหน่งนี้ ในเขตแดนของที่ตั้งกงซุลตาม
 ที่ระพีมีในไซบอญากเป็นกงซุล ฤๅคำสั่งของ
 ราชทูตสยาม ที่ตามข้อพระราชกำหนดกฎหมาย
 แลธรรมเนียมทั้งปวง แลมีพระราช
 ประสงค์ว่าให้ ผู้ นี้ ได้มีเกียรติยศแลอำนาจ
 ในราชการแลในทวีป แลผลประโยชน์ ที่มีอยู่
 สำหรับตำแหน่งที่อันว่ามาแล้ว

มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง แต่บรรดา
 พ่อค้าชาวเรือแลคนชนมคี่กัน ๆ ที่อยู่ในบังคับ
 สยามให้หนี้อพยพ ผู้ แลมีวิสัยให้ราชทูต
 ณสถานใด ณสถานใด ที่มีชื่อว่ามีนิศเคอริ กิลลอม
 ซาคอลอบ เป็นผู้ อยู่ในตำแหน่งที่ได้กล่าว
 มาแล้วข้างต้น แลให้ช่วยขอไซบอญากของ
 สมเด็จพระเจ้ากรุงนิ.ทอแลณต์นั้น ให้แก่ผู้ นี้ด้วย
 เพื่อว่าจะได้ทำการตามตำแหน่งราชการได้ โดย
 สกวนผลไม่มีข้อขัดข้องลำบากสืบไป

ในการที่จะให้เป็นสำคัญในหนังสือนี้แลได้
 ประทับพระราชลัญจกรไว้แล้ว แต่พระที่นั่ง
 จักรกิมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 กรุงเทพฯ ณวันอังคาร คติที่ ๕ ข้างแรม
 ของจันทร์มาศ ขึ้นอศุภมาส ในรัชกาลปัตถก
 รุศร์กษัตริย์สยาม ๑๓๕๗ ทรงกับสุริยคติ
 ฤๅกาลชยงมยุรี เป็นวันที่ ๕ เดือนอศุภ
 มีกฤตศกัณฐ ๑๘๘๕ เป็นวันที่ ๖๑๑๑
 ฤๅปีที่ ๑๔ ในรัชกาลปัตถกษัตริย์

**พระราชทานพระบรมราชานุญาต
 เครื่องราชอิสริยยศ ต่างประเทศ**

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
 ประกาศแก่พระบรมวงษานุวงษ แลข้าทูล
 ถองขลุพระบาทให้ทราบทั่ว สมเด็จพระเจ้า
 แผ่นดินโปรดเกล้าฯ โปรดพระราชทานเครื่องราช
 อิสริยยศทหาร ที่เรียกว่า แกรนด์คอร์เอตยิสต์/
 ไกรสท์ แต่พระวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
 อรรคราชทูต แลพระราชทานเครื่องราชอิสริยย
 ศกอนมานเตอียิสต์ไกรสท์ แก่หลวงนายเทศ
 สูไปพร้อมด้วยราชทูต ในเวลาที่ได้ไปประชุม
 ปรึกษาการสากลไประเนียบ ที่กรุงลิสบอน สมเด็จ
 พระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าฯ โปรดให้มีประกาศ ตั้ง
 แต่ณวันพฤหัสที่ เดือนห้า ขึ้นสี่ค่ำ ปีระกา
 ยังเป็นผลดังนี้ พระวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
 ฤๅ หลวงนายเทศ ได้มีหนังสือเข้ามาให้
 เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่า
 ลอนงขลุพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้าฯ ให้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
 พระวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ หลวงนาย
 เทศ ได้ประทับเครื่องราชอิสริยยศ ซึ่งสมเด็จ
 พระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าฯ พระราชทานนั้น เป็น
 เกียรติยศสืบไป ขอให้มีความค้ำชูตัก
 เจริญเทอญ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ณวันศุกร์
 เดือนแปดศุภมาส แรมห้าค่ำ ปีระกาปีชค
 ศักราช ๑๓๕๗ เป็นวันที่ ๖๑๑๗ ฤๅ
 ปี ๑๔ ในรัชกาลปัตถกษัตริย์

พระราชทานอำนาจให้พระวงษเธอพระ
 องค์เจ้าปฤษฎางค์ ไปประชุมสภาถกโทรเจ
 สมเด็จพระปรมินทรมหาฯ ฟ้าลงกรณ

จุดจนเกล้าเจ้ากรุงสยาม ทั้งฝ่ายเน่ ฝ่ายใต้
 แดกคินแดนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง คือตามเมือง
 ลาว ความพลญวนหรือข่ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
 ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ผู้จะได้พบปะ
 คำประกาศนี้โดยไม่ว่า ทั่วกรุงสยามไปไว้ใน
 สัญญาสากลโทรเลข อันรวมกันนั้นแล้วแต่ก่อนมา
 แลมีพระราชประสงค์พร้อมกับผู้ปกครองที่ไปยัง
 ใต้ไปพวกหัวเมืองสากลโทรเลขอันรวมกันนี้ เพื่อ
 ระกิดจัดการขึ้นสมควรอย่างยิ่ง สำหรับที่จะ
 ำทำการโทรเลขให้สำราญ แลจะไปโดยสะดวก
 ในระหว่างกรุงสยาม กับผู้ปกครองเมืองทั้งปวง
 ที่เกี่ยวข้องในการนั้น แลมีพระราชอุไทย
 ไว้วางอยู่ในพจนัญญาอักษร ๘๗ ความสวาม
 ฤทธิคือราชการ ของพระวงษเฉพะองค์เจ้า
 ษัตริย์ราชวงศ์ ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรด ผู้ที่ได้รับ
 เครื่องราชอิสริยยศ สำหรับเกียรติยศอย่างสูงสุด
 ซึ่งมห.สุภารัตน์ แลเครื่องราชอิสริยยศ
 สำหรับตระกูลชั้นสูงสุด ชื่อที่เขียนตามเกล้า
 นี้ ให้มีเอกเกล้า ๑ ครั้ง ให้เป็.ผู้รับ
 ความเมือง แลเป็นผู้ปกครองแทน มีอำนาจ
 เทมที่จะได้ ำทำการฝ่ายกรุงสยาม แลจะได้ขอ
 ทำการทั้งหลายที่ควร แลลงชื่อในหนังสือ
 ทั้งปวง ำเป็นที่ระกิดมีเพื่อประโยชน์
 ในการประชุม ของพวกสากลโทรเลขอันรวมกัน
 นี้ด้วย ได้ทรงรับอยู่ว่าจะทรงติดตามหนังสือ
 ทั้งปวง ซึ่งผู้รับจากความเมืองฝ่ายสยาม
 จะพึงได้สัญญาทำไว้ ในที่นี้ แลว่าการที่ได้
 สัญญาไว้ นี้ ระกิดให้ ใต้ทรงตรวจแก้แล้วด้วย
 ฤทธิ นี้ ใครเล่าว่า การสากลโทรเลข
 อันรวมกันที่เป็นอยู่เกี่ยวนี้ ต้องมีการตรวจ
 แก้ใ้เป็นธรรมเนียม ฤทธิเป็นที่ตั้งการด้วย
 ในการที่จะให้เป็สำคัญในหนังสือประกาศนี้

ผู้มีใจ ใ้-ระทิวพระราชบัญญัติไว้แล้ว แต่
 พระที่นั่งจักรกริมหาปราสาท ในพระบรมมหา
 ราชวัง กรุง.ทพมหานคร ฅวันศุกร์ ที่วันที่ ๑๓
 ข้างแรมของจันทรมาศ ชื่ออภราช ในรัชกาล
 สัปตศก จุลศักราชโหรสยาม ๑๓๒๗ ตรงกับ
 สหรัศตวรรษอย่างยุโรป เป็นวันที่ ๗ เดือน
 ออถุสศก ปีชกจุลศักราช ๑๘๘๕ เป็นวันที่
 ๖๑๑๕ ฤทธิที่ ๑๘ ในรัชกาลปัจจุบันนี้
 (พระราชหัตถเลขา)
 ุพาลงพระ ุบ ุส

ใบออกหัวเมือง

ด้วยพระศรีเสนาธิบดีพระบรมราชานุญาติ นำ
 ออกเมืองนครสวรรค์ ซึ่งได้นำขึ้นกราบบังคม
 ทูลพระกรุณาขออภัยโทษ เดือนแปดจุลศักราช
 แรมเสด็จ ปีชกสัปตศก มาลงราชกิจจานุเบก
 ษา ลงวันแรมเก้าค่ำที่ว่าการ กรมมหาดไทย
 ฅวันอาทิตย์ เดือนแปดจุลศักราช แรมเสด็จ
 ปีชกสัปตศก

กับพระยาพิพัฒน์โกษาธิบดีพระบรมราชานุญาติ
 นำออกเมืองชลบุรี ซึ่งได้นำขึ้นกราบบังคมทูล
 พระกรุณา ฅวันพฤหัสบดี เดือนแปดจุลศักราช
 ษัณหาค่ำ ปีชกสัปตศก มาลงราชกิจจานุเบกษา
 ลงวันแรมเก้าค่ำที่ว่าการกรมท่า ฅวันอาทิตย์
 เดือนแปดจุลศักราช แรมเสด็จ ปีชกสัปตศก

บอกเมืองนครสวรรค์

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาไตรภพเพชรรัตนราช
 สงครามผู้ว่าราชการกรมการ เมืองนครสวรรค์
 มีใบบอกเข้ามาว่า ฅวันเสาร์ เดือนห้า แรมเส
 ด็จค่ำ ปีชกยังเป็นผลศก พระอาทิตย์ บกขึ้นสู่ราช
 เมศ ถึงฅวันอังคาร เดือนหก แรมเสด็จสามค่ำ ๓๒
 วันสิ้นวันฝนตก ๒ ครั้งของใ้หน้าฝน ๒ นิ้ว ๔